

## พต.ลุยขุดบ่อนอกเขตชลประทาน เพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานมาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยการขุดสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธินอกเขตชลประทานและในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยให้เกษตรกรร่วมออกค่าใช้จ่ายในการขุด 2,500 บาทต่อบ่อ ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการขุดสระน้ำ 797,022 บ่อ แต่กรมพัฒนาที่ดินสามารถขุดได้เพียง 237,077 บ่อ และปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการจำนวน 50,000 บ่อ ยังคงเหลือความต้องการเกษตรกรอีก 509,945 บ่อ

ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการแหล่งน้ำของเกษตรกรทั่วประเทศมีจำนวนมาก ขณะที่งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจำกัด ดังนั้นการขุดสระน้ำจึงต้องกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ

ที่เกษตรกรได้สมัครเข้าร่วมโครงการไว้แล้วให้ทั่วถึง แต่หากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน กรมพัฒนาที่ดินมีการดำเนินงานแหล่งน้ำอีก 2 ประเภท คือ

1.งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำตามที อบต. ผู้นำท้องถิ่น เสนอขอมาเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำให้เกษตรกร ประกอบด้วย งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เป็นการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ สระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ การขุดลอกหนองน้ำ คลอง ลำห้วย และฝายดินน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดิน และกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และ 2.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เป็นการนำร่องและ

เป็นโครงการต้นแบบ โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำด้านเกษตรกรรม หรือการอุปโภคบริโภค ที่มีอยู่ในปริมาณจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อการชะลอการไหลของน้ำลงสู่คูคลอง รวมถึงพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรด้านการใช้น้ำ ปรับปรุงดินผ่านการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

โดยเกษตรกรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับและกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร หรือส่งจดหมายไปที่สถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ [www.1dd.go.th](http://www.1dd.go.th) ในหัวข้อบริการประชาชน online โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน